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รายนามและประวัตขิองกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 
ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ช่ือ นายวินยั เตียวสมบูรณ์กิจ     

อายุ  61 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

    (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท   18 สิงหาคม 2557 

ต าแหน่ง  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  (กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม) 

การศึกษา  อนุปริญญาคณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน  
2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกลเดน้ ไชน์ จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สปีด ฟอร์ซ จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั นิวซากา จ ากดั  
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค) ลิมิเตด็ 
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ นอร์ดอทโฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ 
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ นิวซากา ลิมิเตด็ 
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั นิวสตาร์วิคเตอร์ จ ากดั 
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ที เทรชเชอร่ี  จ ากดั 
2557  - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และประวัติการ
อบรมอ่ืน 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 169/2556 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 9 ปี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

รูปภาพ 
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ต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน 

กรรมการ บริษทั โกลเดน้ ไชน์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั สปีด ฟอร์ซ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั นิวซากา จ ากดั 
กรรมการ สตาร์แคปปิตอล (เอช.เค) ลิมิเตด็ 
กรรมการ นอร์ดอทโฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ 
กรรมการ นิวซากา ลิมิเตด็ 
กรรมการ บริษทั นิวสตาร์วิคเตอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ที เทรชเชอร่ี  จ ากดั 
กรรมการ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของบริษทั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 
ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับบริษัท 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

จ านวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2566 1,024,340,620 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.63 
ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 คร้ัง 
 
 


